





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 11 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,093 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,667,546 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 32,593 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,101 ราย รักษาหายสะสม 4,622,241 ราย ยังรักษาอยู่ 12,766 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 613,392,944 (+354,670) ราย เสียชีวิต 6,515,580 (+811) ราย รักษาหาย 591,761,081 (+762,848) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เว็บปลอมอ้าง สร. จ่ายเงินช่วยโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, js100) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สร. เผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำเว็บไซต์ปลอมมีโลโก้ สร. เผยแพร่ทางไลน์และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อ้างว่า สร. มีกิจกรรมให้เงินช่วยเหลือช่วงโควิด 19 เพื่อให้เหยื่อกรอกข้อมูลสำคัญส่วนตัว โดยอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ขอเตือนภัยอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาด</p> <p>2. สปสช. ดูแลผู้ป่วยวัคซีนเฉพาะสิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, soudhitalk, thebangkokinsight) - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. เผยว่า ผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 65 กรณีที่ฉีดวัคซีน สปสช. จะดูแลเฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองเท่านั้น สำหรับสิทธิรักษาพยาบาลอื่นให้ยื่นเรื่องกับหน่วยงานตามสิทธิรักษาพยาบาลของตนเอง ย้ำว่าการดำเนินการนี้ สปสช. ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการปรับเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>3. โควิดเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsigh) - นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่าสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยว่า มีแนวโน้มการระบาดลดลงในรูปแบบเดียวกันกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และกำลังเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล โดยตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป นักเรียนจะเริ่มปิดเทอม การระบาดจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ไปจนถึงสิ้นปี และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกช่วงหนึ่ง</p> <p>4. ภาวะลองโควิดในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า มีผลวิจัยภาวะลองโควิดในเด็ก มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นได้กว่า 200 อาการ โดยอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน บางส่วนอาจไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกในหลายด้าน ที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อย้อมดีที่สุด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พิธีวางศิลาฤกษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, topnews, 77kaoded) - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. พร้อมด้วยหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ชัยภูมิ พร้อมคณะกรรมการร่วมพัฒนา รพ.ชัยภูมิ ร่วมกันทำพิธีอาจารย์ยาบุชชาคุณ ครบรอบ 10 ปี อาคารเฉลิมพระเกียรติหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม องค์อุปถัมภ์ก่อสร้าง และทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในขนาด 300 เตียง 8 ชั้น โดยใช้ชื่ออาคารแห่งใหม่นี้ว่า “อาคารเกียรติภูมิชัย”</p>	
<p>แนะนำกิจกรรมร่างกายให้พร้อมก่อนแข่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ - นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำนักวิ่งก่อนแข่ง 1) เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนแข่ง ผ่านการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ 2) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7 - 9 ชั่วโมง 3) เลือกกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เน้นคาร์โบไฮเดรตและดื่มน้ำให้เพียงพอ 4) มีการอบอุ่นร่างกาย และก่อนหยุดออกกำลังกายให้ชะลอความเร็วโดยการคลายอุ่น และ 5) ขณะวิ่งให้สังเกตอาการผิดปกติ หากไม่มั่นใจให้รับขอความช่วยเหลือยังจุดปฐมพยาบาลทันที นอกจากนี้ ย้ำให้ผู้จัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>งานปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง รวมถึงเข้มงวดในการป้องกันตนเองจากโควิด 19 ด้วยหลัก UP เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง</p>	
<p>วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, workpointtoday, thailandplus) - พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกตรงกับวันที่ 10 ก.ย. ของทุกปี กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ค่ายเพลงเทโรมิวสิก และบ.แจนเช่น-ซีแลก จำกัด ร่วมสนับสนุนศิลปินไทยบนสื่อโทรทัศน์ ดนตรี และโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มความตระหนัก และให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการสำรวจภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ภายใต้แคมเปญ Mind voice เสียงที่ต้องใส่ใจฟัง พร้อมหารื้อเรื่องวิธีการลดการตีตราผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและวิธีการใหม่ ๆ ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต ให้ผู้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>ยืนยันแบ่งฝุ่นไทยไร้แร่ใยหิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากการที่ประเทศกัมพูชาห้ามนำเข้าและจำหน่ายแบ่งเด็กจากประเทศไทย เนื่องจากพบแร่ใยหินปนเปื้อนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม ออย. เร่งดำเนินการเก็บตัวอย่างแบ่งฝุ่นโรยตัวตามที่เป็นการเข้าจากสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่ายทุกรายการ 15 ตัวอย่างจาก 5 ยี่ห้อ ได้แก่ แบปป์มายด์ เกสซ์ จอห์นสัน ดีนีย์ และ โคโคโม ส่งตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนแร่ใยหินที่ สวทช. ทั้งนี้ ผลวิเคราะห์ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน ขอให้ผู้บริโภควางใจ พร้อมแนะไม่ควรใช้แบ่งฝุ่นโรยตัวในปริมาณมาก ๆ เพราะผงแบ่งจะฟุ้งกระจาย หากสูดดมเข้าไปอาจทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล เผยว่า กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้า เมื่อ 8 ก.ย. โดยตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯ พร้อมกับพิจารณากฎหมายร่วมกัน พบว่าในการจับกุมผู้ครอบครองบุรีไฟฟ้า จะแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ซึ่งแตกต่างจาก พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับเดิม เพราะมาตรา 246 ได้ตัดคำว่า "ของต้องห้าม" ออกไป ทำให้ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ครอบครองบุรีไฟฟ้าได้ ดังนั้นจะนำเสนอต่อ กมธ.การสาธารณสุขให้ส่งความเห็นไปยัง ตร. และ อส. ว่าเห็นด้วยตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ เพื่อให้ส่งหนังสือเวียนเป็นหลักปฏิบัติเดียวกันภายในหน่วยงานดังกล่าวทั่วประเทศว่าผู้ครอบครองบุรีไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ขาย และไม่ต้องถูกจับกุมอีกต่อไป แต่บุรีไฟฟ้าถือว่าผิดกฎหมายในเรื่องการห้ามนำเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ จึงต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วย</p>	-
<p>เตือนขนคุดในเด็กพบบ่อยและหายเองได้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจ Drama-addict โพสต์คลิปคุณแม่ท่านหนึ่ง บอกว่าลูกมีขนแปร่งขึ้นเต็มหลัง จึงนำน้ำหมากพ่นใส่หลังเด็ก เพราะเชื่อว่าช่วยให้หายได้ พร้อมชี้แจงว่า ขนแปร่งดังกล่าว ในทางการแพทย์เรียกว่า ขนคุด หมายถึง เซลล์ผิวหนังสร้างเคราตินมากเกินไปจนอุดตันรูขุมขน ทำให้เส้นขนไม่สามารถงอกทะลุออกมาได้ ไม่อันตราย ซึ่งในเด็กพบบ่อยและหายเองได้ หรือไปหาหมอนำยามาทา ส่วนที่แต่คนเฒ่าคนแก่นิยมนำน้ำหมากหรือเอาของแข็งไปขีดผิวเด็ก เชื่อว่าจะทำให้ขนคุดหายแต่ไม่หาย อาจทำให้ผิวหนังอักเสบติดเชื้อได้</p>	-
<p>จับหลักบ่อยเสียงอัลไซเมอร์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจสรยุทธฯ โพสต์ ข้อมูลของศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมจุฑา แพทย์จุฬาลงกรณ์ฯ เตือนจับหลักกลางวันนานและบ่อย เสียงเป็นโรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ โดยการจับหลักกลางวันจะพบในกลุ่มที่นอนไม่ดีหรือนอนไม่มีคุณภาพ หากเป็นบ่อย ๆ และรุนแรงขึ้น จำเป็นต้องวิเคราะห์สุขภาพหาสาเหตุที่นอนกลางวันไม่มีคุณภาพ โดยระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมอยู่ที่ 6-8 ชม.</p>	-
<p>เตือนภัยกินคอลลาเจนนานเสี่ยงโรคไต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Tiktok) - ผู้ใช้ Tiktok “pu_pu25” โพสต์เตือนภัย บทเรียนราคาแพงจากความอยากสวยด้วยการกินคอลลาเจน พบสารสะสมในร่างกายเป็นภัยเงียบ ทำให้ค่าเลือดเป็นกรดถึงขั้นรุนแรง รวมถึงมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Mayuree Tangkiat kumjai” โพสต์ว่า พบผู้ป่วย NCDs 2 ราย และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 1 ราย กินคอลลาเจน 10 กรัมต่อวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากนั้น ค่าไตแย่ง (Scr เพิ่มขึ้น) รวมถึงผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กินคอลลาเจนเป็นประจำ มีของเสียสะสม BUN เพิ่มขึ้น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขายกัญชาออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า มีการขายกัญชาออนไลน์ทุกรูปแบบ พร้อมตั้งคำถามว่าเสรีไปหรือไม่ ไม่มีต้องกติกาสังคม ตำรวจไม่จับ สาธารณสุขไม่สนใจ มีขายทั้งบ้องกัญชา พันลำ อัดแท่ง ซ่อดอก น้ำมัน ทั้งที่บุหรี สุรา ยังมีกติกาการห้ามโฆษณาออนไลน์ กัญชาทำไมถึงมีอภิสิทธิ์ ช้อยกเว้น</p>	-